

Số: 30/BC-STP

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 02 năm 2020

## BÁO CÁO

### **Kết quả công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019**

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Sở Tư pháp báo cáo kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019 như sau:

#### **I. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT**

*1. Về tình hình báo cáo kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của các địa phương:*

Đến nay, toàn tỉnh có 14/15 đơn vị cấp huyện báo cáo kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 về Sở Tư pháp, 01 đơn vị chưa thực hiện báo cáo là huyện Buôn Đôn. Qua báo cáo của các địa phương cho thấy, hầu hết UBND các huyện, thị xã, thành phố đã kịp thời chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật và gửi hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật về Phòng Tư pháp cấp huyện. Trên cơ sở đó, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện đã họp đánh giá và đề xuất Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn đối với những đơn vị đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

*2. Về kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:*

Theo số liệu báo cáo của các địa phương, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 173/184 đơn vị cấp xã đã tiến hành đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (11 đơn vị còn lại chưa thực hiện đánh giá<sup>1</sup> hoặc chưa có báo cáo về việc đánh giá<sup>2</sup>). Trong đó:

- Có **140/173** đơn vị cấp xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (*danh sách kèm theo*), cụ thể: thành phố Buôn Ma Thuột có 20/21 đơn vị; thị xã

<sup>1</sup> Gồm: xã Ea Ngai (huyện Krông Búk); xã Cư ĐliêM' nông (huyện Cư M'gar); xã Ea Yiêng (huyện Krông Pắc); xã Cư M'ta (huyện M'Đrăk).

<sup>2</sup> Gồm: 07 xã của huyện Buôn Đôn.

Buôn Hồ có 04/12 đơn vị; huyện Ea Kar có 13/16 đơn vị; huyện Ea H'leo có 12/12 đơn vị; huyện Ea Súp có 08/10 đơn vị; huyện Cư Kuin có 08/08 đơn vị; huyện Cư M'gar có 12/17 đơn vị; huyện Krông Bông có 11/14 đơn vị; huyện Krông Búk có 04/07 đơn vị; huyện Krông Năng có 12/12 đơn vị; huyện Krông Păk có 10/16 đơn vị; huyện Krông Ana có 06/08 đơn vị; huyện Lắk có 11/11 đơn vị; huyện M'Đrăk có 09/13 đơn vị.

- Có 33/173 đơn vị cấp xã đã tiến hành đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật nhưng chưa được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, cụ thể:

+ Thành phố Buôn Ma Thuột có 01 đơn vị, phường Tân Lập. Nguyên nhân: đơn vị này chưa đảm bảo điều kiện *“tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại I”* và có 01 công chức bị xử lý kỷ luật công vụ trong năm 2019.

+ Thị xã Buôn Hồ có 08 đơn vị, gồm các xã: Ea Drông, Bình Thuận, Cư Bao, Ea Siên, Ea Blang và các phường: Thống Nhất, Đạt Hiếu, An Bình.

Nguyên nhân: các xã: Ea Drông, Bình Thuận, Cư Bao và phường Thống Nhất đều chưa đảm bảo điều kiện *“tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại I”*; phường Đạt Hiếu, An Bình và xã Ea Siên chưa đảm bảo điều kiện *“tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 80% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại II”*; xã Ea Blang chưa đảm bảo điều kiện *“tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 70% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại III”*.

+ Huyện Ea Kar có 03 đơn vị, gồm các xã: Cư Yang, Cư Bông, Cư Elang.

Nguyên nhân: xã Cư Bông chưa đảm bảo điều kiện *“tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại I”*; xã Cư Yang và Cư Elang có cán bộ và công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật công vụ trong năm 2019.

+ Huyện Ea Súp có 02 đơn vị, gồm xã Cư Kbang và thị trấn Ea Súp. Nguyên nhân: các xã này đều chưa đảm bảo điều kiện *“tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 80% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại II”*.

+ Huyện Cư M'gar có 04 đơn vị, gồm các xã: Ea Mdroh, Cuôr Đăng, Quảng Tiến, Ea Tar. Nguyên nhân: các xã này đều có công chức bị xử lý kỷ luật công vụ trong năm 2019.

+ Huyện Krông Bông có 03 đơn vị, gồm các xã: Hòa Phong, Yang Mao, Cư Pui.

Nguyên nhân: xã Hòa Phong và Yang Mao đều chưa đảm bảo điều kiện *“tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở*

*lên đối với cấp xã loại I*”; xã Cư Pui không tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại xã.

+ Huyện Krông Búk có 02 đơn vị, gồm xã Ea Sin và Cư Né.

Nguyên nhân: xã Cư Né chưa đảm bảo điều kiện “*tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại I*”; xã Ea Sin chưa đảm bảo điều kiện “*tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 80% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại II*”.

+ Huyện Krông Păk có 05 đơn vị, gồm các xã: Ea Kly, Ea Phê, Ea Kênh, Ea Yông, Vụ Bôn.

Nguyên nhân: xã Ea Kly có 01 công chức bị xử lý kỷ luật công vụ trong năm 2019; xã Ea Phê, Ea Kênh, Ea Yông, Vụ Bôn chưa đảm bảo điều kiện “*tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại I*”.

+ Huyện Krông Ana có 02 đơn vị, gồm xã Ea Na và Dur Kmăl.

Nguyên nhân: các xã này chưa đảm bảo điều kiện “*tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại I*” và kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính chưa “*đạt từ 80% tổng số điểm tối đa trở lên*”.

+ Huyện M’Đrăk có 03 đơn vị, gồm các xã Ea Trang, Cư San và Krông Jing.

Nguyên nhân: xã Ea Trang có 01 công chức bị xử lý kỷ luật công vụ trong năm 2019; xã Krông Jing và Cư San tự chấm điểm, đánh giá không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 nên không đề nghị công nhận.

### *3. Về các giải pháp đối với cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:*

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 7 Quyết định số 619/QĐ-TTg thì ngoài việc phải báo cáo kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Chủ tịch UBND cấp huyện phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp đối với cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn. Tuy nhiên, có nhiều đơn vị chỉ mới báo cáo danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (như: các huyện Cư Kuin, Ea H’leo, Cư M’gar, Lắk, Krông Bông, Ea Kar) mà chưa có báo cáo cụ thể về nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục đối với các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn. Đối với các địa phương đã xây dựng báo cáo, hầu hết chỉ mới đề cập tới các giải pháp chung đối với công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (như: *tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá tiếp cận pháp luật; tiếp tục*

*phát huy các tiêu chí, chỉ tiêu đã thực hiện tốt; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức cấp xã, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở...)* mà chưa đề ra được giải pháp cụ thể đối với từng đơn vị cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng như các biện pháp cải thiện, nâng cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật.

#### *4. Về niềm yết kết quả đánh giá, công bố cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:*

Theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 619/QĐ-TTg thì UBND cấp xã phải niêm yết, công khai kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật và UBND cấp huyện phải công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Trang thông tin điện tử của địa phương. Tuy nhiên, trong báo cáo của các địa phương hầu hết đều không đề cập đến việc thực hiện niêm yết kết quả đánh giá, công bố cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định (riêng huyện Krông Ana đã có văn bản chỉ đạo việc công bố, công khai ở huyện và UBND các xã, thị trấn). Bên cạnh đó, qua theo dõi các Trang thông tin điện tử của các địa phương, Sở Tư pháp nhận thấy, chỉ có UBND huyện Ea H'leo thực hiện việc công bố, công khai danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 theo quy định; các đơn vị cấp huyện còn lại chưa thực hiện nhiệm vụ này.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

Nhìn chung, việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã được lãnh đạo các địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời, do đó, hầu hết các đơn vị cấp huyện đều hoàn thành việc công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đúng thời gian quy định và kết quả đạt được cao hơn so với năm 2018, cụ thể là: số lượng đơn vị cấp xã đã thực hiện đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cao hơn 09 đơn vị, tăng 5,5% (năm 2018 là: 164/184 đơn vị) và số lượng đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhiều hơn 07 đơn vị, tăng 5,3% (năm 2018 là: 133/184 đơn vị). Trong đó, nhiều địa phương có số đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt tỷ lệ cao, như: huyện Lắk (11/11 đơn vị, đạt 100%), huyện Cư Kuin (8/8 đơn vị, đạt 100%), huyện Krông Năng (12/12 đơn vị, đạt 100%), huyện Ea H'leo (12/12 đơn vị, đạt 100%), thành phố Buôn Ma Thuột (20/21 đơn vị, đạt 95,2%).

Với kết quả đạt được, công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ; ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật của người dân; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật trên địa bàn các xã, phường, thị trấn; bảo đảm và tăng cường các điều kiện tiếp cận pháp luật cho

người dân ngay tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, góp phần xây dựng nông thôn mới, phục vụ tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh.

## **2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

### **a. Tồn tại, hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Lãnh đạo một số địa phương chưa sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định (như huyện Buôn Đôn) nên vẫn còn tình trạng cấp xã thực hiện đánh giá không đúng thời gian quy định (*trong năm 2019, Sở Tư pháp đã tổ chức kiểm tra, có ý kiến đối với huyện Buôn Đôn về việc chậm trễ trong thực hiện đánh giá, công nhận các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, nhưng tình trạng này đến nay vẫn tiếp diễn*).

- Việc đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở một số địa phương còn mang tính hình thức, chưa thực sự phản ánh đúng với tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước của địa phương; nhiều địa phương thực hiện đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật chỉ nhằm mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới chứ chưa phải để kịp thời đánh giá kết quả, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật của địa phương theo đúng mục đích của công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đa số các địa phương chưa thực hiện việc niêm yết kết quả đánh giá, công bố cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; đồng thời, chưa đề ra được giải pháp, phương án khắc phục cụ thể đối với những xã chưa đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg.

- Số đơn vị cấp xã có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật công vụ tăng, làm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của tỉnh (gồm 09 đơn vị cấp xã, đó là: xã Cư Elang, Cư Yang (huyện Ea Kar); xã Ea Mdroh, Cuôr Đăng, Quảng Tiên, Ea Tar (huyện Cư M'gar); xã Ea Kly (huyện Krông Pắc); xã Ea Trang (huyện M'Đrăk) và phường Tân Lập (thành phố Buôn Ma Thuột).

### **b. Nguyên nhân**

- Cấp ủy, chính quyền một số đơn vị cấp huyện, xã vẫn chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nên thiếu quan tâm, chỉ đạo đến công tác này.

- Nhiều đơn vị cấp xã chưa phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng công chức trong việc theo dõi, đánh giá, chấm điểm đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc phạm vi quản lý hoặc có phân công nhưng các công chức cấp xã chưa phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, coi đây là trách nhiệm riêng của công chức Tư pháp – Hộ tịch.

- Một số công chức cấp xã năng lực còn hạn chế, chưa nắm rõ các quy định về các tiêu chí tiếp cận pháp luật và quy trình thực hiện để tham mưu UBND cấp xã, do vậy, việc đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật chưa thực sự chính xác.

- Một số Phòng Tư pháp cấp huyện chưa chủ động, kịp thời tham mưu triển khai thực hiện đầy đủ công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.

### **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nêu trên, để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Sở Tư pháp kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, tiếp tục có văn bản yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông công khai Danh sách các đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (*có danh sách kèm theo*); đồng thời, chỉ đạo quán triệt các nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, địa phương về thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh theo hướng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện và UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung tại Công văn số 10502/UBND-NC ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về tiếp tục quán triệt, nghiêm túc thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đúng quy định của Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2. Đối với huyện Buôn Đôn: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo UBND cấp xã và Phòng Tư pháp khẩn trương thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp); nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ này.

3. Đối với các đơn vị có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật công vụ (gồm: xã Cư Elang, Cư Yang (huyện Ea Kar); xã Ea Mdroh, Cuôr Đăng, Quảng Tiến, Ea Tar (huyện Cư M'gar); xã Ea Kly (huyện Krông Pá); xã Ea Trang (huyện

M'Đrăk) và phường Tân Lập (thành phố Buôn Ma Thuột)), cần chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm, có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa để không xảy ra tình trạng này trong thời gian tới.

4. Sau khi đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, phải đề xuất và thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật, bảo đảm xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bền vững, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về pháp luật cho người dân tại cơ sở gắn với thực hiện Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.

Vậy, Sở Tư pháp dự thảo Công văn của UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các địa phương tham mưu triển khai thực hiện các nội dung có liên quan (*gửi kèm theo Báo cáo này*) và kính đề nghị UBND tỉnh ban hành.

Trên đây là Báo cáo kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019, Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh biết để tiếp tục chỉ đạo thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Tư pháp;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh;
- Lưu: VT, PBGDPL.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phan Thị Hồng Thắng**

**DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT  
VÀ CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019**

*(Kèm theo Báo cáo số 30/BC-STP ngày 28/02/2020 của Sở Tư pháp)*

<b>STT</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Số đơn vị cấp xã</b>	<b>Số đơn vị cấp xã được công nhận</b>	<b>Số đơn vị cấp xã chưa được công nhận</b>
1	TP. Buôn Ma Thuột	21	<b>20 đơn vị</b> , gồm các phường: Thành Nhất, Tân Thành, Tân Hoà, Tụ An, Thống Nhất, Thành Công, Thắng Lợi, Tân Lợi, Khánh Xuân, Ea Tam, Tân An, Tân Tiến và các xã: Hòa Phú, Hoà Thắng, Hoà Thuận, Ea Kao, Ea Tu, Cư Êbur, Hoà Khánh, Hoà Xuân.	<b>01 đơn vị</b> , gồm: Phường Tân Lập <i>(Nguyên nhân: chưa đảm bảo điều kiện về tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật và có 01 công chức bị xử lý kỷ luật trong năm 2019)</i>
2	Thị xã Buôn Hồ	12	<b>04 đơn vị</b> , gồm: phường An Lạc, Bình Tân, Đoàn Kết, Thiện An.	<b>08 đơn vị</b> , gồm các xã: Ea Drông, Bình Thuận, Cư Bao, Ea Siên, Ea Blang và các phường: Thống Nhất, Đạt Hiếu, An Bình. <i>(Nguyên nhân: các xã này chưa đảm bảo điều kiện về tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật)</i>
3	Huyện Ea Kar	16	<b>13 đơn vị</b> , gồm các xã: Cư Ni, Ea Kmút, Ea Ô, Ea Đar, Cư Huê, Ea Sar, Cư Prông, Ea Týh, Ea Sô, Ea Păl, Xuân Phú và các thị trấn: Ea Kar, Ea Knốp.	<b>03 đơn vị</b> , gồm: xã Cư Yang, Cư Bông, Cư Elang. <i>(Nguyên nhân: xã Cư Bông chưa đảm bảo điều kiện về tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật; xã Cư Yang và Cư Elang có cán bộ và công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật trong năm 2019)</i>
4	Huyện Ea H'leo	12	<b>12 đơn vị</b> , gồm: thị trấn Ea Drăng, các xã: Dliê Yang, Ea H'leo, Ea Nam, Ea Ral, Ea Sol, Cư Mốt, Cư A Mung, Ea Tir, Ea Khăl, Ea Hiao, Ea Wy.	<b>0 đơn vị.</b>



5	Huyện Ea Súp	10	<b>08 đơn vị</b> , gồm các xã: Ea Rók, Ia Rvê, Ia Jloi, Ea Lê, Ia Lốp, Ea Bung, Ya Tờ Môt, Cư Mlan.	<b>02 đơn vị</b> , gồm: thị trấn Ea Súp và xã Cư Kbang. (Nguyên nhân: các xã này đều chưa đảm bảo điều kiện về tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật)
6	Huyện Cư Kuin	08	<b>08 đơn vị</b> , gồm các xã: Ea Ktur, Ea Ning, Cư Êwi, Hòa Hiệp, Ea Tiêu, Dray Bhang, Ea Bhók, Ea Hu.	<b>0 đơn vị.</b>
7	Huyện Cư M'gar	17	<b>12 đơn vị</b> , gồm các xã: Ea Kiệt, Ea H'ding, Ea Drong, Ea Tul, Ea Kuêh, Cư Suê, Quảng Hiệp, Ea M'ngang, Ea Kpam, Cư M'gar và thị trấn Quảng Phú, Ea Pók.	<b>05 đơn vị</b> , gồm các xã: Ea Mdroh, Cuôr Đăng, Cư ĐliêM' nông, Quảng Tiến, Ea Tar. (Nguyên nhân: xã Cư ĐliêM' nông không thực hiện đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các xã còn lại đều có công chức bị xử lý kỷ luật trong năm 2019)
8	Huyện Krông Búk	07	<b>04 đơn vị</b> , gồm các xã: Pong Drang, Chứ Kbô, Tân Lập, Cư Pong.	<b>03 đơn vị</b> , gồm các xã: Ea Sin, Cư Né, Ea Ngai. (Nguyên nhân: xã Ea Ngai không thực hiện đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã Cư Né và xã Ea Sin chưa đảm bảo điều kiện về tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật)
9	Huyện Krông Năng	12	<b>12 đơn vị</b> , gồm các xã: Cư Klông, Dliê Ya, Ea Dăh, Ea Hô, Ea Púk, Tam Giang, Ea Tân, Ea Tóh, Phú Lộc, Phú Xuân, Ea Tam và thị trấn Krông Năng.	<b>0 đơn vị.</b>
10	Huyện Krông Păk	16	<b>10 đơn vị</b> , gồm các xã: Hòa Đông, Ea Knuéc, Krông Búk, Tân Tiến, Hòa An, Ea Kuăng, Ea Hiu, Hòa Tiến, Ea Uy và thị trấn Phước An.	<b>06 đơn vị</b> , gồm: các xã Ea Yiêng, Ea Kly, Ea Phê, Ea Kênh, Ea Yông, Vụ Bôn. (Nguyên nhân: xã Ea Yiêng không thực hiện đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã Ea Kly có 01 công chức bị xử lý kỷ luật trong năm 2019; xã Ea Phê, Ea Kênh, Ea Yông, Vụ Bôn chưa đảm bảo điều kiện về tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật)

11	Huyện Krông Ana	8	<b>06 đơn vị</b> , gồm các xã: Quảng Điền, Bình Hòa, Bãng Adrênh, Dray Sáp, Ea Bông và thị trấn Buôn Tráp.	<b>02 đơn vị</b> , gồm: xã Ea Na và Dur Kmăl. (Nguyên nhân: các xã này chưa đảm bảo điều kiện về tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật và kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính chưa “đạt từ 80% tổng số điểm tối đa trở lên”)
12	Huyện Krông Bông	14	<b>11 đơn vị</b> , gồm các xã: Hòa Sơn, Hòa Lễ, Cư Đrăm, Ea Trul, Yang Rel, Khuê Ngọc Điền, Cư Kty, Dang Kang, Hòa Thành, Hòa Tân và thị trấn Krông Kmar.	<b>03 đơn vị</b> , gồm các xã: Hòa Phong, Yang Mao, Cư Pui. (Nguyên nhân: xã Hòa Phong và Yang Mao đều chưa đảm bảo điều kiện về tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật; xã Cư Pui không tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại xã)
13	Huyện Lắk	11	<b>11 đơn vị</b> , gồm các xã: Buôn Tría, Đăk Liêng, Bông Krang, Yang Tao, Buôn Triết, Đăk Nuê, Đăk Phoi, Nam Ka, Ear Bin, Krông Nô và thị trấn Liên Sơn.	<b>0 đơn vị.</b>
14	Huyện M’Đrăk	13	<b>09 đơn vị</b> , gồm: các xã: Ea Pil, Krông Á, Ea Riêng, Cư Króa, Cư Prao, Ea M’Doal, Ea Lai, Ea H’Mlay và thị trấn M’Đrăk.	<b>04 đơn vị</b> , gồm: các xã Cư San, Krông Jing, Ea Trang, Cư M’ta. (Nguyên nhân: xã Cư M’ta không thực hiện đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã Ea Trang có 01 công chức bị xử lý kỷ luật trong năm 2019; xã Krông Jing và Cư San tự chấm điểm, đánh giá không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 nên không đề nghị công nhận)
15	Huyện Buôn Đôn	7	<b>Chưa có kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật</b>	
<b>Tổng cộng</b>		<b>184</b>	<b>140/184</b>	

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NC

Đắk Lắk, ngày tháng 02 năm 2020

V/v tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Xét Báo cáo số .../BC-STP ngày .../02/2020 của Sở Tư pháp về kết quả công nhận xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019, UBND tỉnh nhận thấy, trong năm 2019, việc tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được nhiều địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời và đạt được kết quả tích cực, với 140/184 đơn vị cấp xã của 14/15 huyện, thị xã, thành phố đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 76,1%). Tuy nhiên, vẫn có đơn vị cấp huyện (huyện Buôn Đôn) chưa thực hiện báo cáo kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; một số đơn vị cấp xã không tiến hành rà soát, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 theo quy định; bên cạnh đó, việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại một số đơn vị cấp xã chưa đúng quy định và còn mang tính hình thức...

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên và nghiêm túc thực hiện việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện và UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nội dung sau:

a) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung tại Công văn số 10502/UBND-NC ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về tiếp tục quán triệt, nghiêm túc thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đúng quy định của Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

b) Đối với huyện Buôn Đôn: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo UBND cấp xã và Phòng Tư pháp khẩn trương thực hiện đánh giá, công nhận cấp

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp); nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ này.

c) Đối với các đơn vị có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật công vụ (gồm: xã Cư Elang, Cư Yang (huyện Ea Kar); xã Ea Mdroh, Cuôr Đăng, Quảng Tiến, Ea Tar (huyện Cư M'gar); xã Ea Kly (huyện Krông Păk); xã Ea Trang (huyện M'Đrăk) và phường Tân Lập (thành phố Buôn Ma Thuột)), cần chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm, có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa để không xảy ra tình trạng này trong thời gian tới.

d) Sau khi đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, phải đề xuất và thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật, bảo đảm xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bền vững, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về pháp luật cho người dân tại cơ sở gắn với thực hiện Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.

2. Sở Thông tin và Truyền thông công khai Danh sách các đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (có danh sách kèm theo).

Nhận được Công văn này, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo Phòng Tư pháp, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện và UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Tư pháp;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NC.

**CHỦ TỊCH**

**DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT  
VÀ CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019**

*(Kèm theo Công văn số ...../UBND-NC ngày .../02/2020 của UBND tỉnh)*

STT	Đơn vị	Số đơn vị cấp xã	Số đơn vị cấp xã được công nhận	Số đơn vị cấp xã chưa được công nhận
1	TP. Buôn Ma Thuột	21	<b>20 đơn vị</b> , gồm các phường: Thành Nhất, Tân Thành, Tân Hoà, Tự An, Thống Nhất, Thành Công, Thắng Lợi, Tân Lợi, Khánh Xuân, Ea Tam, Tân An, Tân Tiến và các xã: Hòa Phú, Hoà Thắng, Hoà Thuận, Ea Kao, Ea Tu, Cư Êbur, Hoà Khánh, Hoà Xuân.	<b>01 đơn vị</b> , gồm: Phường Tân Lập <i>(Nguyên nhân: chưa đảm bảo điều kiện về tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật và có 01 công chức bị xử lý kỷ luật trong năm 2019)</i>
2	Thị xã Buôn Hồ	12	<b>04 đơn vị</b> , gồm: phường An Lạc, Bình Tân, Đoàn Kết, Thiện An.	<b>08 đơn vị</b> , gồm các xã: Ea Drông, Bình Thuận, Cư Bao, Ea Tiên, Ea Blang và các phường: Thống Nhất, Đạt Hiếu, An Bình. <i>(Nguyên nhân: các xã này chưa đảm bảo điều kiện về tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật)</i>
3	Huyện Ea Kar	16	<b>13 đơn vị</b> , gồm các xã: Cư Ni, Ea Kmút, Ea Ô, Ea Đar, Cư Huê, Ea Sar, Cư Prông, Ea Týh, Ea Sô, Ea Păl, Xuân Phú và các thị trấn: Ea Kar, Ea Knốp.	<b>03 đơn vị</b> , gồm: xã Cư Yang, Cư Bông, Cư Elang. <i>(Nguyên nhân: xã Cư Bông chưa đảm bảo điều kiện về tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật; xã Cư Yang và Cư Elang có cán bộ và công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật trong năm 2019)</i>
4	Huyện Ea H'leo	12	<b>12 đơn vị</b> , gồm: thị trấn Ea Drăng, các xã: Dliê Yang, Ea H'leo, Ea Nam, Ea Ral, Ea Sol, Cư Mốt, Cư A Mung, Ea Tir, Ea Khăl, Ea Hiao, Ea Wy.	<b>0 đơn vị.</b>

5	Huyện Ea Súp	10	<b>08 đơn vị</b> , gồm các xã: Ea Rók, Ia Rvê, Ia Jloi, Ea Lê, Ia Lốp, Ea Bung, Ya Tờ Môt, Cư Mlan.	<b>02 đơn vị</b> , gồm: thị trấn Ea Súp và xã Cư Kbang. (Nguyên nhân: các xã này đều chưa đảm bảo điều kiện về tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật)
6	Huyện Cư Kuin	08	<b>08 đơn vị</b> , gồm các xã: Ea Ktur, Ea Ning, Cư Êwi, Hòa Hiệp, Ea Tiêu, Dray Bhang, Ea Bhók, Ea Hu.	<b>0 đơn vị.</b>
7	Huyện Cư M'gar	17	<b>12 đơn vị</b> , gồm các xã: Ea Kiệt, Ea H'ding, Ea Drong, Ea Tul, Ea Kuêh, Cư Suê, Quảng Hiệp, Ea M'ngang, Ea Kpam, Cư M'gar và thị trấn Quảng Phú, Ea Pók.	<b>05 đơn vị</b> , gồm các xã: Ea Mdroh, Cuôr Đăng, Cư ĐliêM'ngông, Quảng Tiến, Ea Tar. (Nguyên nhân: xã Cư ĐliêM'ngông không thực hiện đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các xã còn lại đều có công chức bị xử lý kỷ luật trong năm 2019)
8	Huyện Krông Búk	07	<b>04 đơn vị</b> , gồm các xã: Pong Drang, Chứ Kbo, Tân Lập, Cư Pong.	<b>03 đơn vị</b> , gồm các xã: Ea Sin, Cư Né, Ea Ngai. (Nguyên nhân: xã Ea Ngai không thực hiện đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã Cư Né và xã Ea Sin chưa đảm bảo điều kiện về tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật)
9	Huyện Krông Năng	12	<b>12 đơn vị</b> , gồm các xã: Cư Klông, Dliê Ya, Ea Dăh, Ea Hồ, Ea Púk, Tam Giang, Ea Tân, Ea Tóh, Phú Lộc, Phú Xuân, Ea Tam và thị trấn Krông Năng.	<b>0 đơn vị.</b>
10	Huyện Krông Păk	16	<b>10 đơn vị</b> , gồm các xã: Hòa Đông, Ea Knuéc, Krông Búk, Tân Tiến, Hòa An, Ea Kuăng, Ea Hiu, Hòa Tiến, Ea Uy và thị trấn Phước An.	<b>06 đơn vị</b> , gồm: các xã Ea Yiêng, Ea Kly, Ea Phê, Ea Kêh, Ea Yông, Vụ Bôn. (Nguyên nhân: xã Ea Yiêng không thực hiện đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã Ea Kly có 01 công chức bị xử lý kỷ luật trong năm 2019; xã Ea Phê, Ea Kêh, Ea Yông, Vụ Bôn chưa đảm bảo điều kiện về tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật)

11	Huyện Krông Ana	8	<b>06 đơn vị</b> , gồm các xã: Quảng Điền, Bình Hòa, Băng Adrênh, Dray Sáp, Ea Bông và thị trấn Buôn Tráp.	<b>02 đơn vị</b> , gồm: xã Ea Na và Dur Kmăl. (Nguyên nhân: các xã này chưa đảm bảo điều kiện về tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật và kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính chưa “đạt từ 80% tổng số điểm tối đa trở lên”)
12	Huyện Krông Bông	14	<b>11 đơn vị</b> , gồm các xã: Hòa Sơn, Hòa Lễ, Cư Đrăm, Ea Trul, Yang Rel, Khuê Ngọc Điền, Cư Kty, Dang Kang, Hòa Thành, Hòa Tân và thị trấn Krông Kmar.	<b>03 đơn vị</b> , gồm các xã: Hòa Phong, Yang Mao, Cư Pui. (Nguyên nhân: xã Hòa Phong và Yang Mao đều chưa đảm bảo điều kiện về tổng điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật; xã Cư Pui không tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại xã)
13	Huyện Lắk	11	<b>11 đơn vị</b> , gồm các xã: Buôn Tría, Đăk Liêng, Bông Krang, Yang Tao, Buôn Triết, Đăk Nuê, Đăk Phoi, Nam Ka, Ear Bin, Krông Nô và thị trấn Liên Sơn.	<b>0 đơn vị.</b>
14	Huyện M’Đrăk	13	<b>09 đơn vị</b> , gồm: các xã: Ea Pil, Krông Á, Ea Riêng, Cư Króa, Cư Prao, Ea M’Doal, Ea Lai, Ea H’Mlay và thị trấn M’Đrăk.	<b>04 đơn vị</b> , gồm: các xã Cư San, Krông Jing, Ea Trang, Cư M’ta. (Nguyên nhân: xã Cư M’ta không thực hiện đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã Ea Trang có 01 công chức bị xử lý kỷ luật trong năm 2019; xã Krông Jing và Cư San tự chấm điểm, đánh giá không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 nên không đề nghị công nhận)
15	Huyện Buôn Đôn	7	<b>Chưa có kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật</b>	
<b>Tổng cộng</b>		<b>184</b>	<b>140/184</b>	





